



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สำนักข่าวเนชั่น

ฉบับประจำวันที 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ชี้รัฐยืมรายได้มหาวิทยาลัย เหมือนเอาเนื้อหมูไปปะเนื้อข้าง

ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่รองอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ มีแนวคิดจะยืมเงินนอกงบประมาณบางส่วนที่ไม่มีภาระจ่ายทันที ปรับมาใช้จัดสรรให้ เพราะกระทรวงการคลังต้องเร่งหาช่องทางหารจัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ เช่นเงินจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ว่าโดยเบื้องต้นก็เข้าใจว่ารัฐบาลประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้ก็ยินดีพูดคุยด้วย หากแต่ในความเป็นจริงนั้นยังไม่แน่ใจว่าแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีพอให้รัฐบาลยืมหรือไม่ เพราะเงินรายได้ของแต่ละมหาวิทยาลัยแม้จะเหลือและนำไปฝากธนาคารไว้ก็จริง หากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่ต้องจ่ายเงินส่วนนี้ หรือเงินส่วนนี้เป็นเงินฝากไว้กินดอกเบี้ยเฉยๆ

“แนวคิดของกรมบัญชีกลางคงจะเป็นจริงยาก อีกทั้งแต่ละสถาบันการศึกษาจะสามารถให้เงินรัฐบาลยืมได้มากน้อยแค่ไหน หากแต่ละสถาบันการศึกษาพร้อมใจกันให้รัฐบาลยืม คิดว่าเมื่อนำเงินมารวมกันคงมีไม่ถึงแสนล้าน จะเข้าข่ายการเอาเนื้อหมูไปปะเนื้อข้างซะมากกว่า อีกทั้งการให้เงินรัฐบาลยืมก็ไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องผลตอบแทนต่างๆ เพียงแค่พูดเพียงว่าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น หรือเมื่อมีรายได้เข้าคลังตามสมควรก็จะคืนเงินส่วนที่ยืมไปให้ แต่รายละเอียดอื่นๆ อย่างเรื่องดอกเบี้ยหรือรายละเอียดอื่นๆ ยังไม่ทราบ เพราะอย่าลืมว่ารองอธิการบดีกรมบัญชีกลางก็ระบุว่าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ละสถาบันนำไปฝากธนาคารไว้ เมื่อไปฝากธนาคารก็หมายถึงการได้ดอกเบี้ย และหากรัฐบาลจะมายืมโดยถือเป็นการระดมทุนช่วยรัฐ แต่รัฐก็ต้องคิดถึง การชดเชยที่แต่ละสถาบันควรจะได้รับด้วย ซึ่งตนก็ยังไม่แน่ใจว่าแนวคิดนี้แต่ละสถาบันเขาจะยอมรับได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ต้องพูดคุยรายละเอียดกันอีกมาก” ผศ.นพ. เฉลิมชัย กล่าว